

การทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔

เป้าหมายคุณธรรม	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คิดเป็น (ร้อยละ)	การปรับปรุงแผน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
พอเพียง : กระบวนการคิด ตัดสินใจ และการวางแผนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๑. กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. ๒. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ๓. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร	ส่วนส่งเสริมฯ	๑๐๐	๑๐๐	เป็นไปตามแผน	เกษตรกรได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและยั่งยืน	
	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์	ส่วนมาตรฐานฯ	๑๐๐	๑๐๐	เป็นไปตามแผน	ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองและ ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฟาร์มใน การที่จะพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	
วินัย : การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณของทางราชการ	กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรยังคงให้ความสำคัญเป็นไปตามแผน	บุคลากรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ ในด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ	
	กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	เป็นไปตามแผน	บุคลากรในกรมปศุสัตว์ร่วมแสดง เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นใน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจให้กับบุคลากรกรมปศุ สัตว์	
	กิจกรรมการแจ้งเรียน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และ Infographic ตามการป้องกันการทุจริต การสงวนค่านิยมการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมปศุสัตว์	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ ในด้านการป้องกันการทุจริตการ สร้างค่านิยมการรักษาวินัยและการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
	การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ /ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	ยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน	บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล เรือน	
สุจริต : การไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและ ดำเนินการได้ตามแผน	บุคลากรในหน่วยงานตระหนักรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตและการ ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น	
	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและ ดำเนินการได้ตามแผน	บุคลากรให้ความสำคัญและ รับทราบถึงนโยบายการไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด จากการทำปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	
	โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรมปศุ สัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ โครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและ ชี้แจงให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต่อไป	บุคลากรได้รับการส่งเสริมและเชิดชูคุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง	
	กิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและ ดำเนินการได้ตามแผน	บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใภายใน กรมปศุสัตว์	
	โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและ ดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานมีการพัฒนาระบบ/ กระบวนการในการป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	
	โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและ ดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานมีการพัฒนาระบบงาน/ กระบวนการ และบุคลากรใน หน่วยงานมีความตระหนักถึง ความสำคัญในการปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	

การทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔

เป้าหมายคุณธรรม	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คิดเป็น (ร้อยละ)	การปรับปรุงแผนฯ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
จิตอาสา : การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นองค์กรและสังคม	โครงการจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างและบูรณาการของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและดำเนินการได้ตามแผน	บุคลากรในหน่วยงานมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม และการทำงานเป็นทีม	
	โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและดำเนินการได้ตามแผน	เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมมือกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม	
	โครงการงานมหกรรมไก่พื้นเมือง	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและให้ความสำคัญร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี	หน่วยงานได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงาน	
	การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ส่วนสุขภาพสัตว์	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินการกิจกรรม เพื่อร่วมกันควบคุมประชากรสุนัขและแมว และส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาขอรับบริการ	
กตัญญู : การสำนึกใน ความดี การเคารพความดี การตอบแทนความดี ทั้งจากตัวบุคคล หน่วยงาน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	กายกย่องเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและชี้แจงให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป	บุคลากร องค์กร และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชู	
	โครงการคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการปรับแผนและประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการภายในสังกัด	
	โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและชี้แจงให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป	บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ	
	โครงการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและชี้แจงให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป	บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	
หลักธรรมทางศาสนา	กิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานพิธีสำคัญต่างๆ	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	เป็นไปตามแผน	เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทย และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย	
	กิจกรรมการเข้าวัด-ฟังธรรมวันธรรมสวนะ	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้	
	กิจกรรมกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สนใจทราบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประเพณี และวิถีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม	
หลักเศรษฐกิจพอเพียง	การนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	เป็นไปตามแผนและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบถึงหลักปรัชญา และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	
	โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	ส่วนส่งเสริมฯ	๑๐๐	๗๙.๓๘	ยังคงต้องปรับแผนในการดำเนินโครงการต่อไป	เกษตรกรรายย่อยมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เนื่องจากเป็นผลการดำเนินการในไตรมาส ๒

การทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔

เป้าหมายคุณธรรม	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คิดเป็น (ร้อยละ)	การปรับปรุงแผนฯ	ผลการดำเนินกิจกรรม	หมายเหตุ
วิถีวัฒนธรรม	กิจกรรมการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและระดับองชาติ	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสำคัญและดำเนินการได้ตามแผน	บุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น ร่วมทำบุญตักบาตรและระดับองชาติ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์	
	กิจกรรมงานพิธีรตนาขอพร เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖	ทุกส่วน/ฝ่าย	๑๐๐	๑๐๐	บุคลากรให้ความสนใจและดำเนินการได้ตามแผน	เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทยและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย	
รวมทั้งสิ้น			๑๐๐	๙๙.๓๓			เป็นไปตามแผนที่กำหนด